

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẮK GLEI**

Số: /UBND-TCKH
V/v tiếp cận chương trình tài trợ
lắp đặt Nhà máy cấp nước sinh
hoạt của Tập đoàn Aquaworks

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Glei, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Ngài SAM NGUYEN – Chủ tịch Tập đoàn Aquaworks, Hàn Quốc.

Huyện Đắk Glei là một huyện khó khăn của tỉnh Kon Tum, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Huyện Đắk Glei tiếp giáp với các đơn vị hành chính gồm: Phía Bắc giáp huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam; phía Nam giáp huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum; phía Đông giáp huyện Tu Mơ Rông và huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum; phía Tây giáp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Với đặc thù về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên cùng với sự phát triển đô thị hóa, huyện chúng tôi luôn gặp nhiều thách thức trong quá trình kiến tạo, phát triển chất lượng sống cho người dân cũng như việc bảo vệ môi trường sinh thái một cách bền vững.

Chúng tôi được biết Aquaworks là Tập đoàn tiên phong về kỹ thuật và có nhiều sáng chế mới trong lĩnh vực cung cấp nước sạch, xử lý nước thải tốt nhất ở Hàn Quốc. Và hiện nay, Aquaworks đang triển khai xúc tiến giới thiệu sản phẩm này theo chương trình cấp quốc gia giữa hai nước Việt – Hàn, hiện đang được phía Việt Nam chào đón và quan tâm đặc biệt. Chúng tôi cũng nhận được thông tin là Quý Tập đoàn đang có chương trình tài trợ, lắp đặt thiết bị xử lý nước cho Việt Nam, đặc biệt là đối với những nơi còn đang gặp nhiều khó khăn như huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum.

Chúng tôi xin bày tỏ sự mong muốn được tiếp cận Chương trình tài trợ, lắp đặt thiết bị cung cấp nước sinh hoạt với kỹ thuật tiên tiến xếp vào hàng đầu thế giới của Quý Tập đoàn. Đây là một cơ hội lớn giúp chúng tôi cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, bảo vệ được môi trường sinh thái và đóng góp to lớn vào quá trình phát triển của địa phương.

Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đặc biệt Quý Tập đoàn và nhận được sự hỗ trợ đầu tư, lắp đặt thiết bị xử lý, cung cấp nước với Nhà máy cấp nước sinh hoạt tại thị trấn Đắk Glei, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum, quy mô dự kiến khoảng 5.000 m³/ngày,đêm (*tương đương 5.000 tấn/ngày,đêm*). Các thông tin có liên quan và đầu mối liên hệ được đính kèm tại Bảng mô tả kèm theo.

Chúng tôi cam kết sẽ hợp tác tốt nhất với Aquaworks và các đơn vị, cá nhân liên quan nhằm phối hợp thực hiện có hiệu quả nhất trong việc tiếp nhận đầu tư này.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn Aquaworks;
- Thường trực Huyện ủy (thay b/c);
- Các phòng TCKH, Nông nghiệp&PTNT;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Y Thanh